

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม นายกสภาและอธิการบดี มทร.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
1.1 เรื่องประธานแจ้ง			
1.1.1 กรรมการพิจารณา ร่าง V1 วิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) การศึกษาแห่ง (เพื่อ) ความมั่นคง มั่นคง ยั่งยืน		รับทราบ ร่าง V1 วิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) การศึกษาแห่ง (เพื่อ) ความมั่นคง มั่นคง ยั่งยืน จำนวน 2 หน้า	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
1.1.2 สรุปการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 5 (The 5th ASEM Education Ministers' Meeting : ASEMME5) วันที่ 27 – 28 เมษายน 2558 ณ กรุงรีกา สาธารณรัฐลัตเวีย		รับทราบสรุปการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 5 ณ กรุงรีกา สาธารณรัฐลัตเวีย และมอบ มทร. ทั้ง 9 แห่ง ร่วมกันพิจารณาเรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับประเทศฟินแลนด์ ทางด้านการปฏิรูปการศึกษา การผลิตและพัฒนาครูทั้งครูการศึกษาพื้นฐานและครูช่างเทคนิค การพัฒนาหลักสูตร	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง			
1.2.1 กรรมการลาประชุม จำนวน 4 ราย 1) ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภา มทร.กรุงเทพ โดยมอบหมายให้ นายชวลิต นิมละอ อกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมแทน 2) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ		รับทราบ	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม นายกสภาและอธิการบดี มทร.
3) ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร. อีสาน โดยมอบหมายให้ ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมแทน 4) ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมแทน			
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม			
2.1 รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 จำนวน 46 หน้า	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ดังเอกสารรายงานการประชุม จำนวน 46 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับทราบสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 7 หน้า	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1 รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาครูทั้งระบบด้วยระบบเครือข่าย	มทร.ธัญบุรี	รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาครูทั้งระบบด้วยระบบเครือข่าย จำนวน 19 หน้า	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร.
<p>3.2 รายงานความคืบหน้าโครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีฝรั่งเศส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 8 ราย</p>	<p>มทร.ธัญบุรี</p>	<p>รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีฝรั่งเศส จำนวน 8 ราย และมอบดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มอบมทร.ธัญบุรี จัดทำสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีฝรั่งเศส เสนอประธาน ทปอ.มทร. (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) 2. มอบนายกสภามทร.ธัญบุรี เป็นผู้ประสานเจรจาความร่วมมือต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัย IUTs ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2558 ในการเดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาทุนครั้งที่ 1 3. มอบอธิการบดี มทร. ที่มีนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีฝรั่งเศส (IUTs) กำหนดการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมนักเรียนทุนปีละ 1 ครั้ง 	<p>เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>3.3 ทิศทางของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล โครงการ Megaproject</p>	<p>มทร.ธัญบุรี</p>	<p>รับทราบทิศทางของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล โครงการ Megaproject และมอบมทร.ธัญบุรีทำ Control Chart Megaproject</p>	<p>เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9</p>

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร.
		ของแต่ละมทร.ที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ	แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	มทร.อีสาน	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมอบมทร.อีสานทำ Control Chart และ Info Graphic สรุปกิจกรรมหลักๆ เน้น Output Outcome	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.5 รายงานความคืบหน้าโครงการ Reprofilng RMUTP Digital University	มทร.พระนคร	รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการ Reprofilng RMUTP Digital University และมอบมทร.พระนครดำเนินการจัดทำ Control Chart และรวบรวมข้อมูลเรื่อง Digital University ของมทร. 9 แห่ง เน้น Output Outcome เพื่อรายงานในที่ประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
4.1 รายงานสรุปการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 4	มทร.ล้านนา	รับทราบรายงานสรุปการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 4 และมอบแต่ละมทร. ประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2 พิจารณาโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Center of Excellence (COE)	มทร.ธัญบุรี	รับทราบโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Center of	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร.
		Excellence (COE) และเห็นชอบมอบมทร.ธัญบุรี รวบรวมข้อมูล 9 มทร. เรื่อง Center of Excellence และส่งแบบฟอร์มให้แต่ละมทร.ใส่ข้อมูล ว่ามีเรื่องใดบ้างอยู่ใน Element เดียวกัน และมี concentration ใดบ้าง	และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.3 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มทร.ตะวันออก	รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเห็นชอบมอบมทร.ธัญบุรี จัดทำรูปแบบวิธีการขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับ 9 มทร.	เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดี มทร. แจ้งมติประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
5.1 รายงานผลเรื่องการเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	มทร.ธัญบุรี	รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมอบมทร.ธัญบุรีสรุปเรื่อง Talent Mobility ของมทร.ทั้ง 9 แห่งเป็นตารางเพื่อให้เห็นภาพรวม	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.2 รายงานกองทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (Technician & Technologist Scholarship : TTS)	มทร.ล้านนา	รับทราบรายงานกองทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (Technician & Technologist Scholarship : TTS) และมอบดำเนินการดังนี้ 1. มอบทุก มทร. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร.
		<p>การสอนให้สอดคล้องกับโครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (Technician & Technologist Scholarship : TTS) ซึ่งจะมีผลการบังคับใช้ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป</p> <p>2. มอบ ทปอ.มทร. ตกลงว่าจะมอบ มทร.ใด เป็นผู้แทนของ 9 มทร.ในการประสานงานร่วมกับกรมอาชีวศึกษา</p>	
5.3 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	มทร.ล้านนา	รับทราบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
5.4 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับวิทยาลัยชุมชน	มทร.อีสาน	<p>รับทราบรายงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับวิทยาลัยชุมชน และเห็นชอบมอบมทร.ธัญบุรีจัดประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับวิทยาลัยชุมชน โดยเชิญนายกสภามทร.ธัญบุรี (ดร.สุเมธ แยม์นุ่น) เป็นประธาน และเชิญผู้แทนจาก 9 มทร. เข้าร่วมการประชุม</p>	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม นายกสภาและอธิการบดี มทร.
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ			
6.1 กำหนดการประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4/2558	มทร.ธัญบุรี	เห็นชอบให้มีการจัดประชุมนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2558 ครั้งที่ 4/2558 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
6.2 โครงการจัดการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	มทร.ธัญบุรี	รับทราบโครงการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีมอบหมายดังต่อไปนี้ 1. มอบ มทร.รัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพจัดเตรียมสถานที่ ห้องพัก ห้องประชุม และสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด 2. มอบ มทร.ทั้ง 9 แห่ง พิจารณาจัดทำร่างกำหนดการ และหัวข้อการประชุม ในการประชุม ทปอ.ครั้งที่ 6/2558 ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. พิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในการประชุม ทปอ.มทร. ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร.
6.3 การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558	มทร.อีสาน	รับทราบและขอเชิญชวนผู้บริหารทุก มทร. เข้าร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 “ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2558	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
6.4 ปัญหาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เป็นคดีความ		มอบหมายให้มทร. ทั้ง 9 แห่ง ตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุงแผนที่ใหม่ทั้งหมดโดยใช้มาตราส่วน 1 : 1000 และ 1 : 5000	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เลิกประชุมเวลา 17.05 น.			



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล